

# GẦN 200 GIÁO VIÊN THPT TRÊN TOÀN QUỐC VỀ THAM DỰ TRƯỜNG HÈ 2023 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Sáng ngày 18/7/2023, Trường hè 2023 đã chính thức khai mạc tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHKHTN, ĐHQGHN). Trường hè đã thu hút gần 200 giáo viên THPT trên toàn quốc về tham dự.

Trong những năm gần đây, các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, các cuộc thi khoa học kỹ thuật được tổ chức ngày càng nhiều thu hút sự quan tâm và đánh giá cao của toàn xã hội. Đây là cơ hội để các em học sinh nâng cao thành tích học tập và để đạt được những thành tích về vang đó các em học sinh cần được các thầy cô giáo

có chuyên môn tốt dẫu dốt, dạy bảo. Trên tinh thần đó, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN đã tổ chức Trường hè 2023 nhằm trang bị kiến thức chuyên sâu và cập nhật kiến thức mới cho giáo viên các trường THPT, năng khiếu, các trường THPT khác và giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi và chuyên viên phụ trách chuyên môn của các Sở Giáo dục và Đào tạo trên toàn quốc.

Phát biểu khai mạc khóa học, GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh, Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN, trưởng ban tổ chức bày tỏ niềm vinh dự và niềm vui khi rất nhiều học viên tham gia Trường hè 2023 là những đồng

nghiệp, cựu sinh viên, cựu học viên của Nhà trường.

GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh chia sẻ, năm 2023 là một năm vô cùng đặc biệt khi các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia tham gia các kỳ thi Olympic quốc tế đã gặt hái được những kết quả xuất sắc. Bên cạnh thành công riêng của học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN khi giữ vững thành tích, GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh nhận thấy học sinh các trường chuyên từ các tỉnh/thành trên khắp cả nước cũng đạt được những kết quả rất tốt. Và niềm vui, niềm tự hào đó càng được nhân lên khi nhiều

cựu sinh viên của Nhà trường hiện giữ các vị trí lãnh đạo, phụ trách các đội tuyển học sinh giỏi của các tỉnh thành có học sinh tham dự Olympic quốc tế.

Với những giá trị và ý nghĩa mà Trường hè 2023 mang lại, GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh thay mặt Ban tổ chức gửi lời trân trọng cảm ơn tới các Sở Giáo dục và Đào tạo, các thầy cô đến từ các trường THPT trên khắp cả nước đã tin tưởng, ủng hộ và tham gia. Ban tổ chức hy vọng rằng, Trường hè 2023 sẽ là nhịp cầu kết nối và giúp phát triển hơn nữa các hoạt động đào tạo học sinh giỏi trên khắp cả nước. [Xem thêm](#)

